
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  29  มิถุนายน  2565   เวลา 14.00  น. 
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.  นายอุทิศ    ซาววงค ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1 
3.  นายสุริยันณ์   จีวงศ ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 
4.  นายยงยศ    มัธยัสสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 1  อ าเภอเมือง  
5.  นางสาวศรอนงค์  เชาว์พิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต ๓  อ าเภอเมือง 
6.  นายสุรเดช  พร้อมเพ่ิมพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 4  อ าเภอเมือง 
7. นายสมภพ    คงความซื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต ๕  อ าเภอเมือง 
 8. นายสุพัฒน์    ตาสิงห์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 3  อ าเภอแม่สะเรียง 
 9. นายค าปัน    ค าประวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 4  อ าเภอแม่สะเรียง 
๑0. นายเจริญ  อุดมมหาไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต ๕  อ าเภอแม่สะเรียง 
 11. นายธนากร   พรมเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต ๒  อ าเภอสบเมย 
 12. นายพงษ์เพชร   จันทร์อ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 3  อ าเภอสบเมย 
 ๑3. นายณัฐกร    มาลีสกุลทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 4  อ าเภอสบเมย 
 14. นายช่วยดี    ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 3  อ าเภอแม่ลาน้อย 
15. นายศิวศิษฎ์   ปัญญาตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต ๑  อ าเภอปาย  
16. นายดนุภัทร ์ เชียงชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 2  อ าเภอปาย 
 

/17. นายวิเชียร..... 
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17. นายวิเชียร    บุญระชัยสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต 1  อ าเภอขุนยวม 

18. นายวุฒิ    ริยะนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต 2  อ าเภอขุนยวม 

 19. นายศรรามยุทธ์   ยุธนานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต ๑  อ าเภอปางมะผ้า 

20. นายนิยม      ชุ่มธิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต ๒  อ าเภอปางมะผ้า 

 21. นางกรรณิกา สุนทร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงเดช   ค านึงพนาดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต ๑  อ าเภอแม่สะเรียง 

 2. นายจีรพงศ์   พวงทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต ๒  อ าเภอแม่สะเรียง 

 3. นายภาดา  บุษบาฉลวย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต ๑  อ าเภอสบเมย 

4. นายค าปัน    ประทีปพจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เขต 1  อ าเภอแม่ลาน้อย  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. นายไพฑูรย์  ส าราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นางอารีย์  แสนสม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นางแสงทอง  นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. นายโยธิน  เพียรสุขุม ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์  จันทร์โอพาส ผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ.บ้านจองค า 
7. นายกฤษฎา  ประไพพานิช ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8. นายประหยัด  สุขเกษม  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายสุทวิัส  กิณเสน  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ   
10. นายสุทธศิลป์  ศรีเมือง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบ ารุง 
11. นายปฐม  วงค์โต  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
12. นายลิขิต  ไชยวงค ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและคุณธรรม 
13. นางประภาภรณ์  วิมลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
14. นางณัฎฐณิชา  วิเศษศิลป์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
15. นางสาวศศิวิมล  จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
16. นางอุมาพร  พุทธก้อน นักวิชาการศึกษาฯ 
17. นายราชัน  มีทรัพย์  นักวิชาการศึกษาฯ 
18. นายศิขรินทร์  อัมรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

/19. นางสาวสายทิพย์... 
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19. นางสาวสายทิพย์  จริยากุศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นายสุรเดช  โตสุขศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นายศักดิ์ไชย  ค าจิ่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
22. นางฉัตราพร  ใจสม  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
25. นายชัยนันต ์  ก าลังกล้า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
26. นางสาวหยกฟ้า  รักไพรด ารง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
27. นางสาวกานต์พิชชา สิงหล  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
28. นายพิธาน  เศวตรัตนไพศาล ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 

 
 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
1. นายสามารถ  วีรวรานิษฐ ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.   

นางกรรณิกา  สุนทร    เรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ  ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภา อบจ. บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  

บัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุม แล้ว  จ านวน 20 ท่าน  ลาประชุม     
4  ท่าน  ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ
ประชุมฯ  

นางกรรณิกา  สุนทร    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65   

ด้วยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 2  ได้ลาออกจาก
ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน  2565  ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และข้อ 36 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปีพ.ศ. 2565  มีก าหนด 7  วัน ตั้งแต่วันที่ 23  
มิถุนายน  2565  ถึงวันที่  29  มิถุนายน  2565  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ 
ณ  วันที่  23  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 

 
นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   สมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบจ. บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปขอเปิดการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕65  และเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
  -ไมมี-    

/ระเบียบวาระท่ี 2.. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ 
สมัยที ่2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2565 

     เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
  
นางกรรณิกา สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.    
เลขานุการสภา อบจ. 2547  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 33  ระบุว่า  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว 

ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ และให้ท าส าเนารายงานการ
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น   

  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2565  และได้จัดส่งไปให้ท่านสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 
นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบจ. 
 
นางสาวศรอนงค์  เชาว์พิกุล เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกสภา 
ส.อบจ.เขต 3 อ.เมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดิฉันนางสาวศรอนงค์  เชาว์พิกุล  เลขานุการ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม เมื่อ

วันที่ 23  มิถุนายน  2565  ดังนี้ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาประรชุมเพ่ือตรวจรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ในการประชุมเม่ือวันที่  6  มิถุนายน  2565   คณะกรรมการนได้
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม พร้อมทั้งแก้ไขให้เป็นที่ถูกต้องแล้ว จึง
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ต่อไป  

 
นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ  ตามรายงานการประชุมสภาฯ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ เพ่ือให้ท่านได้ตรวจสอบ 
ประธานสภา อบจ. ก่อนการรับรอง มีสมาชิกท่านใดเห็นว่าถ้อยค าใดไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไขบ้างเชิญครับ 

/ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3.... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ   มีเรื่องท่ีเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณา  จ านวน  2 เรื่อง   
ประธานสภา อบจ.   
 3.1 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แทนต าแหน่งที่ว่าง 

   ตามทีร่องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 2 ได้ลาออก
จากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20  มิถุนายน  2565  จึงต้องมีการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่าง  เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
นางกรรณิกา  สุนทร  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รวมทั้งฉบับที่แก้ไข 
เลขานุการสภา อบจ.  เพ่ิมเติม มาตรา 19  เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด หรือรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด       หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี   แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งนั้นว่างลง 

ส าหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ข้อ 12  โดย
ก าหนดให้ใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ 

โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนหนึ่งที่
ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง การเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดี่ยว  

  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ข้อ 
14   ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก แต่หากว่ามีการเสนอชื่อมากกว่า  1  คน  ก็จะต้อง
ด าเนินการลงคะแนนเลือกตามข้อ 8 ของระเบียบฯ 

 
นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบแล้ว จึงขอด าเนินการเลือกรองประธาน 
ประธานสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง  

- ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  20  ท่าน   

  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และขอผู้รับรองไม่น้อย
กว่า 2 คน  โดยให้สมาชิกฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว เชิญครับ 

 
 

/นายยงยศ..... 
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นายยงยศ  มัธยัสสิน  กระผมนายยงยศ  มัธยัสสิน  สมาชิกสภา อบจ. เขต 1  อ าเภอเมือง  
ส.อบจ. เขต 1  เมือง  ขอเสนอ นายสุริยันณ์  จีวงศ์   เป็นรองประธานสภา อบจ. คนที่ 2 

ผู้รับรอง 1. นายค าปัน  ค าประวัน  ส.อบจ. เขต 4  อ าเภอแม่สะเรียง 
 2. นายศิวศิษฎ์  ปัญญาตา ส.อบจ. เขต 1  อ าเภอปาย 

นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภา อบจ. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 14  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น ถือว่าท่าน นายสุริยันณ์  จีวงศ์ เป็นผู้ 
ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 2 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง   

นางกรรณิกา  สุนทร  เชิญท่านนายสุริยันณ์  จีวงศ์   ท าหน้าทีร่องประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา อบจ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  คนที่ 2  

 
นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ  3.2 ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประธานสภา อบจ. ขอเชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 

 
นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน 
นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ประมาณการค่าใช้จ่าย รายจ่าย

ประเภทต่างๆ ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วนั้น  
1. เนื่องจากในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด - 19  อย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นเหตุให้โครงการบางโครงการที่มีแผนจะ
ด าเนินการไม่สามารถด าเนินการได้  จ าเป็นต้องยกเลิกโครงการ  

2. มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงรั้วและป้ายโรงเรียน 
อบจ.บ้านจองค า ซึ่งท าให้งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตั้ง
งบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจอง
ค า ซึ่งตามโครงการดังกล่าว  ได้มีประมาณการเพ่ือจัดซื้อสระว่ายน้ าส าเร็จรูป จ านวน  1 
ชุด  ซึ่งอยู่ในประเภทครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นจะต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา 

เ พ่ือให้การบริหารงบประมาณ ในปี  พ.ศ.  2565 เป็นไปอย่างคุ้มค่ า                    
เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอนงบประมาณ จากโครงการที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือน าไปตั้งจ่ายส าหรับโครงการอ่ืน ที่สามารถด าเนินการ                 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  และเพ่ือให้การตั้งงบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบ        
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติต่อสภา เพ่ือโอนงบประมาณ ดังนี้ 

ขอโอนลด 
- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จ านวน  2,000,000 บาท 

/โครงการวันเด็กแห่งชาติ.... 
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- โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  52,000 บาท 
- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและป้ายโรงเรียน อบจ.บ้านจองค า จ านวน  350,000 บาท 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองค า กิจกรรม
เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา  เพ่ือเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
จ านวน  133,750  บาท 

   โดยน าไปตัง้จ่ายรายการใหม ่ดังนี้ 
1. โครงการตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาและแสดงสินค้าชุมชน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
งบประมาณ  2,000,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองค า งบประมาณ  
402,000 บาท 
3. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สระว่ายน้ าส าเร็จรูป เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน 
ของโรงเรียน อบจ.บ้านจองค า  งบประมาณ  133,750 บาท 

รายละเอียดการโอนงบประมาณ  ปรากฏตามแบบเสนอญัตติที่ได้แนบเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ   ตามท่ีท่านนายก อบจ. ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ พิจารณา นั้น มีสมาชิกสภา         
ประธานสภา อบจ. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ /หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา  

-ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  20  ท่าน  

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565    โปรดยกมือครับ   จ านวน   20  .เสียง  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565  จ านวน 20 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายในเรื่องใดอีกหรือไม่ เชิญครับ         
ประธานสภา อบจ.  
 
 

/นายดนุภัทร์... 
 
นายดนุภัทร์  เชียงชุม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
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ส.อบจ.มส. เขต 2 อ.ปาย ทุกท่าน กระผมนายดนุภัทร์  เชียงชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 2 อ าเภอปาย วันนี้ผมมีเรื่องอภิปราย จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. พ่ีน้องประชาชนต าบลเวียงเหนือฝากขอบคุณฝ่ายบริหารที่น าเครื่องจักรกลเข้าไปให้

ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ครับ 
2. พ่ีน้องประชาชนต าบลแม่นาเติงฝากสอบถามไปยังฝ่ายบริหารว่าเมื่อไหร่จะน า

เครื่องจักรกลเข้าไปให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ โดยหมู่บ้านที่มีความ
เดือดร้อนคือหมู่ที่ 9 บ้านดอยผีลู และหมู่ที่ 11 บ้านนาจลองใหม่ ไม่ทราบว่าด้วย
สาเหตุใดหรือติดขัดตรงไหน จึงยังไม่ได้น าเครื่องจักรกลเข้าไปให้ความช่วยเหลือพ่ี
น้องประชาชน ขอฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ   

 
นายยงยศ  มัธยัสสิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ส.อบจ.มส. เขต 1 อ.เมือง ทุกท่าน กระผมนายยงยศ  มัธยัสสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 1 อ าเภอเมือง พ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ 5 ต าบลปางหมู ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าและ
น้ าประปาใช้ ผมจึงอยากสอบถามไปยังฝ่ายบริหารว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีอ านาจหน้าที่หรือมีแนวทางที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน
ได้หรือไม่ ขอทางฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายค าปัน  ค าประวัน  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ส.อบจ. เขต 4 อ.แม่สะเรียง ทุกท่าน กระผมนายค าปัน  ค าประวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขต 4 อ าเภอแม่สะเรียง ผมมีเรื่องอภิปราย จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. ขอเรียนสอบถามเรื่องแผนการด าเนินงานของเครื่องจักรกล ว่าจะมีการท าแผน

ด าเนินงานของเครื่องจักรกลว่าจะท าเข้าด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่ และมี
แผนการด าเนินการอย่างไร  

2. เรื่องการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ผมทราบว่ามีสมาชิกสภา หลายท่านได้ประชาสัมพันธ์
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตรับผิดชอบของตนเองแล้วว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีโครงการที่จะด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ไม่มีน้ าในการอุปโภค บริโภค ผมจึงขอเรียน
สอบถามว่าจะสามารถด าเนินการได้เมื่อไหร่ มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร และ
สมาชิกสภา จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ในการด าเนินงานได้
หรือไม่ ขอบคุณครับ   

 
นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายในเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก         
ประธานสภา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    
นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบจ.มส. ผมนายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น

การทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน าเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนใน
ต าบลแม่นาเติงล่าช้า เนื่องจากความไม่พร้อมของเครื่องจักรกลในการเข้าไปด าเนินการ  

/แก้ไข... 
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แก้ไขปัญหาต้องใช้เครื่องจักรกลหลายชนิด เมื่อขาดเครื่องจักรกลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเครื่องจักรกลบางชนิดช ารุด หรือติดภารกิจ ส าหรับพ้ืนที่
ที่ยังไม่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ผมขอรับทราบเป็นข้อมูล แต่เนื่องจากเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาในการด าเนินการของเครื่องจักรกล ที่ผ่านมาท่านสมาชิกสภา อาจจะรับปากกับพ่ี
น้องประชาชนในพ้ืนที่แล้วแต่เครื่องจักรกลยังไม่ได้เข้าไปท าในพื้นที่ ผมจึงจะแก้ไขปัญหา
นี้โดยต่อไปจะเชิญผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ในพ้ืนที่ มาเป็นผู้ร่วม
พิจารณาว่าจะส่งเครื่องจักรกลเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ไหน  

ประเด็นที่พ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ 5 ต าบลปางหมู ไม่มีไฟฟ้า และน้ าประปา ผมก็
ขอน าเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เข้าไปด าเนินงาน 
แต่ผมจะขอรับไว้ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือ 

เรื่องการขุดเจาะน้ าบาดาล ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการหาเครื่องขุดเจาะ     
ผมขอเรียนว่าเรามีการขอเครื่องขุดเจาะไป 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ท าโครงการขอความเห็นชอบไป ตอนนี้งบประมาณถูกตัดไป      
เหลือแค่ 45 ล้านบาท ซึ่งตามโครงการของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการในส่วนต่างๆแล้ว 
งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการการสรรหาเครื่องขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ส่วนที่
สองคือโครงการให้บริการด้านการจัดหาแหล่งน้ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 ชุด ซึ่งสภาฯ ได้เห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินไปแล้วนั้น ตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาที่จังหวัด หลังจากจังหวัดพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่
ส่วนกลาง หลังจากนั้นถึงจะแจ้งเรื่องกลับมาให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งรวม
ระยะเวลาแล้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และหลังจากที่ได้เครื่องขุดเจาะน้ า
บาดาลมาแล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดเราต้องพิจารณาพ้ืนที่ในการขุดเจาะว่า
สามารถขุดได้พ้ืนที่ไหน ต้องขุดชั้นน้ าระดับใด ประกอบกับจะให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่ไม่
มีน้ าเพ่ือบริโภคเป็นล าดับแรก ส าหรับรูปแบบหรือขั้นตอนในการพิจารณาเพ่ือด าเนินการ
จะแจ้งให้กับ  สมาชิกสภา ทุกท่านทราบอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับเครื่องขุดเจาะมาแล้ว  

เรื่องแผนการด าเนินงานของเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผมขอน าเรียนกับท่านสมาชิกสภาว่าขั้นตอนในการพิจารณาด าเนินการของ
เครื่องจักรกล จะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. 
นายก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีกองช่างเป็นเลขา และจะมีการนัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาเบื้องต้นว่าสมควรให้เครื่องจักรกลเข้าไปด าเนินการพ้ืนที่ไหน เมื่อถึงเวลาที่จะ
เข้าไปปฏิบัติงานจริงก็จะมีการประสานงานไปในพื้นที่ที่จะด าเนินการเพื่อให้ท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เข้ามา จะไม่มีการก าหนดวัน เวลา ล่วงหน้าว่าจะเข้าไปด าเนินการ      
พ้ืนที่ไหน ขอบคุณครับ 

 
นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ   ขอบคุณท่านนายก มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ         
ประธานสภา อบจ. 
 
นายสมภพ  คงความซื่อ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ส.อบจ.มส.เขต 4 อ.เมือง ทุกท่าน กระผมนายสมภพ  คงความซื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เขต 5 อ าเภอเมือง  
/ผมขอ... 
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ผมขอชื่นชมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพืช GI ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการแก้ปัญหาที่
ถูกต้อง แต่ผมอยากสอบถามว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมี         
แนวทางการให้ความรู้เพ่ือท าความเข้าใจกับสมาชิกสภา ทุกคนให้เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือไปแนะน าและอธิบายเกี่ยวกับโครงการนี้ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้
เข้าใจ เช่น ตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ได้รับสิทธิบัตรตรงนี้แล้วหรือยัง     
จะส่งเสริมพ้ืนที่ไหน เป็นต้น ขอบคุณครับ 

 
นายพิริยะ  ตวงลาภทวีกิจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายในเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก         
ประธานสภา อบจ.  
 
นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบจ.มส. ผมนายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น

โครงการส่งเสริมพืช GI องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งใจที่จะส่งเสริมพืชที่เรา
มีในจังหวัดอยู่แล้ว โดยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าให้กับผู้บริโภค สร้างความ
แตกต่างให้กับสินค้าที่มีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ซึ่งตอนนี้ได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบแล้วจ านวน 2 ชนิด คือ ถั่วลายเสือและกระเทียม ส าหรับพืชที่ก าลังจะได้
ต่อไปก็คือ บุก เราเชื่อว่าหากผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้ามาจากที่ไหน            
มีประวัติการดูแลต่างๆก็จะเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้า แต่ทั้งนี้พ่ีน้อง
เกษตรกรผู้ผลิตและจ าหน่ายก็ต้องให้ความร่วมมือโดยการมีความซื่อสัตย์ รักษามาตรฐาน
สินค้าให้มีคุณภาพด้วย ขอบคุณครับ 

 
นายวุฒิ  ริยะนา    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ส.อบจ.มส. เขต 2 อ.ขุนยวม ทุกท่าน กระผมนายวุฒิ  ริยะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน     

เขต 2 อ าเภอขุนยวม ผมขอชื่นชมแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสงสุดท้าย          
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ าเภอสบเมย แต่ผมอยากเสนอว่าเมื่อ
เรามีแสงสุดท้ายแล้ว เราน่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีแสงเริ่มต้นด้วยเพ่ือชมพระ
อาทิตย์ขึ้น และอยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากๆ อย่างที่เคยมีค าขวัญที่เคยกล่าวว่า พักแม่ฮ่องสอน 1 คืนอายุยืน
เจ็ดปี ก็อยากน าเรียนไปยังฝ่ายบริหารให้ตรวจสอบจุดพระอาทิตย์ขึ้นและพิจารณา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้านอ่ืนด้วย ขอบคุณครับ   

 
 
 
 
 
 

 
/นายพิริยะ... 
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